

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 กันยายน 2547

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (วันอังคารที่ 7 กันยายน 2547) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลาประชาคม จังหวัดหนองคาย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดหนองคาย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง การประกันภัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาต พ... .ศ.

เรื่อง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ "เบญจกิติ"

เรื่อง รายงานการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2542

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2547

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ พ.... .ศ.

เรื่อง การตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่น่าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินบุรีรัมย์และสนามบินร้อยเอ็ดเป็นสนามบินศุลกากร พ... .ศ.

- เรื่อง การดำเนินการตามแผนงานพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำปีงบประมาณ
พ .ศ.2546
- เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ย
ประชุมฯ และการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินผลองค์กรมหาชน
- เรื่อง แนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
แห่งชาติ ศ.พ (. . ฉบับที่)
- เรื่อง การนำเสนอเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นวาระสำคัญ
ของรัฐบาล
- เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกของ -
องค์การศุลกากรโลก
- เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่8)
- เรื่อง แต่งตั้ง

ข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงการคลัง

ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

**กรณาดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

1. เรื่อง การประกันภัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติดังนี้

ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการก่อความไม่สงบ รายละ 500,000 บาท จากเงินของโครงการเพื่อการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ โดยไม่ต้องทำการประกันภัยเช่นเดียวกับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทำประกันภัยและได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ในกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรแล้ว ได้รับความช่วยเหลือจากการประกันภัยเช่นเดียว โดยยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินรายได้ของโครงการเพื่อการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ แต่สำหรับกรณีที่ได้รับบาดเจ็บและไม่อยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ยังคงให้ได้รับความช่วยเหลือจากเงินรายได้ของโครงการฯ ดังกล่าว รายละ 50,000 บาท ต่อไป

ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาเพิ่มเติมในภาพรวมร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยว่า นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมตลอดถึงทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอในข้อ 1,2 รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บุคคลเหล่านี้ได้รับอยู่แล้วในปัจจุบัน ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นใด กรณีใด ที่บุคคลเหล่านี้สมควรได้รับเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เหมาะสม มากยิ่งขึ้น และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนต่อไป

กระทรวงการคลังได้เสนอรายงานว่าการประกันอุบัติเหตุสำหรับทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นั้น สมาคมประกันวินาศภัยมีข้อเสนอแยกต่างหากจากข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 และ วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 คือ กำหนดเบี้ยประกัน เป็นเงิน 3,500 บาท/คน/ปี เนื่องจากลักษณะงานมีความแตกต่างกัน และวงเงินการประกันภัย มีจำนวนประมาณ 90,000,000 บาท นอกจากนี้บริษัทประกันภัยได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ จะรับผิดชอบในความเสียหายรวมไม่เกินร้อยละ 150 ของ

เบี้ยประกันภัยรวบรวมตลอดระยะเวลาการประกันภัยหนึ่งปี และหากการรับประกันมีกำไร บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่หน่วยงานที่จ่ายเบี้ยประกันร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นเช่นเดียวกับการประกันภัยข้าราชการทั่วไป คือ

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 500,000 บาท และขยายความคุ้มครองถึงภัยสงคราม การก่อการร้าย

หน่วยราชการต้องยึดถือรายชื่อผู้เอาประกันไว้ โดยบริษัทประกันจะไม่ออกใบรับรองการประกันภัยให้แก่ละราย เนื่องจากเป็นการประกันภัยกลุ่มและหน่วยราชการจะต้องมีหนังสือรับรอง การปฏิบัติงานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองกรณีที่มีการโยกย้ายหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริหารโครงการทราบ โดยวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด จะถือวันที่มีผลให้โยกย้ายตามหนังสือของหน่วยราชการ สำหรับการคุ้มครองผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทน จะมีเท่าที่ระยะเวลาการเอาประกันภัยที่มีเหลืออยู่

ผู้ที่มีการประกันอุบัติเหตุเฝ้าอาทรอยู่ก่อนแล้วจะคืนเบี้ยประกันให้โดยหักเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้ให้ความคุ้มครองมาแล้วออกตามส่วน และให้ยึดถือความคุ้มครองนี้เพียงอย่างเดียว

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับการประกันภัยข้าราชการ และลูกจ้างประจำ คือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ความช่วยเหลือรายละ 500,000 บาท กรณีได้รับบาดเจ็บที่ไม่ถึงกับทุพพลภาพถาวร ให้ความช่วยเหลือรายละ 50,000 บาท แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องภารกิจของผู้ปฏิบัติงานของทางราชการกลุ่มนี้ อาจมีภารกิจลับที่ต้องกระทำอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถแจ้งชื่อผู้ปฏิบัติงานในท้องที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้ครบถ้วนแก่บริษัทประกันภัยได้ นอกจากนี้หากทำประกันภัยรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตประมาณ 90 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเท่ากับถ้ามีผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ตายหรือทุพพลภาพถาวร 180 คน จะคุ้มทุน ซึ่งโอกาสที่จะมีข้าราชการทหาร ตำรวจกลุ่มนี้เสียชีวิตถึง 180 คน มีน้อยมาก เพราะมีระบบป้องกันและระวังตนสูงอยู่แล้ว เห็นสมควรให้ใช้วิธีประกันภัยตนเอง ซึ่งจะเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วกว่า จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องดังกล่าว

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาต พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาต พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการกำหนดวิธีการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วิทยุคมนาคม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งมีสาระสำคัญ
ดังนี้

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
ใบอนุญาต เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตของ
ผู้นั้นเสียก็ได้ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริง แล้วเสนอความเห็น
ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต

กำหนดให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจกำหนดมาตรการบังคับและวิธีการ
ดำเนินการ เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการที่ถูกเพิกถอนหรือพักใช้
ใบอนุญาต และดำเนินการบังคับเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง

กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต โดยให้
อธิบดีมีอำนาจชี้ขาดอุทธรณ์ และให้คำชี้ขาดอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นที่สุด

3. เรื่อง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ "เบญจกิติ"

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานสรุปความเป็นมาและผลการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ "เบญจกิติ" ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 เห็นชอบให้พัฒนาพื้นที่เดิม
เป็นสวนสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานนามสวนสาธารณะ
"เบญจกิติ"

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 ให้มีการออกแบบและ
พัฒนาพื้นที่บริเวณโรงงานยาสูบเดิมเป็นสวนสาธารณะ

ได้จัดจ้าง A.S.C. Consultant Co., Ltd. และ P.L. Design Co.,Ltd เป็น
ผู้ออกแบบ

ปี 2540 รัฐบาลได้ชะลอโครงการย้ายโรงงานยาสูบ และให้ก่อสร้างในส่วน
แรกก่อน

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง (พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร)
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างฯ และมีบัญชาให้เร่งรัด
ดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันงานเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบ

แนวความคิดในการออกแบบ

ส่วนแรก บริเวณฝั่งน้ำเนื้อที่ 130 ไร่ ออกแบบเป็น สวนน้ำสมัยใหม่ "Water
Front Development" เน้นการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย
และการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ

ส่วนที่สอง เนื้อที่ 300 ไร่ ออกแบบเป็น สวนป่า โดยนำพันธุ์ไม้สำคัญจาก 4
ภาคพันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ในวรรณคดีมาปลูกในสวน เน้นความร่วมมือ
และความเป็นป่าสมบูรณ์

ผลการดำเนินงาน

ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือให้กองทัพบกเป็นผู้ก่อสร้างสวนสาธารณะในส่วน
แรก

วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 323.934 ล้านบาท โดยการสนับสนุนจากโรงงาน
ยาสูบ 183.934 ล้านบาท กระทรวงการคลัง 140.000 ล้านบาท

ขณะนี้งานก่อสร้างที่ดำเนินการโดยกองทัพบกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองาน
ก่อสร้างเพิ่มเติมที่คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างฯ มีมติให้จัดสร้าง
เพิ่มเติมเพื่อให้สวนสาธารณะมีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น รวม 3
รายการ คือ งานจัดสร้างประติมากรรม งานปรับระดับน้ำในบึง และงาน
จัดทำป้ายเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายน 2547

4. เรื่อง รายงานการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

คณะรัฐมนตรีรับทราบรูปแบบรายงานการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และเห็นชอบรายงานของรัฐวิสาหกิจที่ได้ดำเนินการแปลงสภาพไปแล้ว คือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งรายงานดังกล่าวไปเพื่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาทราบต่อไป

รูปแบบการรายงานตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 เนื้อหาการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจำกัดมหาชน/

ส่วนที่ 2 สารสำคัญของรายงาน

- 2.1 กรณีรัฐวิสาหกิจยังคงมีอำนาจสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
- 2.2 กรณีจำกัดหรือลดอำนาจสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
- 2.3 กรณีกำหนดให้อำนาจของรัฐวิสาหกิจแก่คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ที่ กนทองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ภาระ (ชื่อคณะกรรมการ) แต่งตั้ง . ค่าตอบแทนฯ โดยให้ระบุเหตุผล เงื่อนไข เงื่อนไขการปฏิบัติไว้ด้วย

ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย

- 3.1 มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ
- 3.2 เงื่อนไขยุบเลิก
- 3.3 การจดทะเบียน 1) ชื่อบริษัท 2) วันที่จดทะเบียน 3) ทุนจดทะเบียน

รายงานของรัฐวิสาหกิจที่ได้ดำเนินการแปลงสภาพไปแล้วรวม 4 แห่ง คือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (กทท.) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ

1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

ส่วนที่ 1 เนื้อหาการแปลงสภาพของ ปตท เป็นหุ้น และ .ให้เปลี่ยนทุนของ ปตท. ให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ (มหาชน) จำกัด .จัดตั้งบริษัท ปตท. น้อยกว่าร้อยละ 51 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมกำกับดูแลใน ด้านนโยบายบริษัท ปตท.(มหาชน) จำกัด .

ส่วนที่ 2 สาระสำคัญ

การประกอบธุรกิจปิโตรเลียม ให้บริษัท ปตทมีอำนาจได้รับ (มหาชน) จำกัด . ยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือได้รับความคุ้มครอง ตามที่กฎหมายว่าด้วยการ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นได้บัญญัติไว้ให้แก่ ปตท . และกำหนดให้ทรัพย์สินของบริษัทเฉพาะที่ได้รับมาจากการเวนคืน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทในระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ใน ความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี และให้ลูกจ้างของบริษัทเฉพาะที่รัฐมนตรี แต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างและบำรุงรักษาคลังปิโตรเลียมและ ระบบท่อฯ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากการแปร รูป ปตท .โดยขายหุ้นให้กับประชาชนทำให้รัฐลดความเป็นเจ้าของ ปตท . ที่ .ลง จึงควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เพื่อให้ทรัพย์สินของ ปตท ได้มาโดยอำนาจรัฐ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังคงต้องมีอำนาจตาม กฎหมายอยู่ เพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3

มติคณะรัฐมนตรีให้ยุบเลิก) มติคณะรัฐมนตรี :25 กันยายน 2544) เจ็อนเวลา ยุบเลิก พระราชกำหนดกำหนดเจ็อนเวลายุบเลิกกฎหมายว่าด้วยการ : ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ .ศ.2544 กำหนดให้ยุบเลิก ปตทโดย .ศ.ยกเลิกพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ2521 พระ ราชกำหนดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ .ศ.2523 และ พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ฉบับที่)21) พ .ศ.2537 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป

จดทะเบียนชื่อบริษัท : วันที่จดทะเบียน (มหาชน) จำกัด .บริษัท ปตท :1 ตุลาคม 2544ทุนจดทะเบียน สองหมื่นล้านบาท :

2. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)

ส่วนที่ 1 เนื้อหาการแปลงสภาพขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (.ทศท)

เห็นชอบให้บริษัทจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 6,000 ล้านบาท เห็นชอบผลการ พิจารณาเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน ทศทและเห็นชอบให้ .

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลในด้านนโยบายของบริษัทฯ
จนกว่าพระราชบัญญัติบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติจะมีผลบังคับใช้ และอนุมัติ
เป็นหุ้น และจัดตั้ง บริษัท ทศท .ให้เปลี่ยนทุนของ ทศท คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ต่อไป (มหาชน)

ส่วนที่ 2 สารสำคัญ

อำนาจ สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ทศท ยังคงเป็นไปตามเดิม มิได้มีการ
จำกัดแต่อย่างใด เพื่อให้บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคง (มหาชน)
สามารถดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3 มติคณะรัฐมนตรีให้ยุบเลิก) มติคณะรัฐมนตรี : 23 กรกฎาคม 2545)
เงื่อนไขเวลายุบเลิก ยุบเลิกกฎหมายว่าด้วยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย :
.ศ.พ2545 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป การจดทะเบียน ชื่อบริษัท
: วันที่จดทะเบียน (มหาชน) บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด :31 กรกฎาคม
2545 ทุนจดทะเบียน จำนวน :6,000 ล้านบาท ทุนจำนวน)600 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น(

3. ทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.)

ส่วนที่ 1 เนื้อหาการแปลงสภาพของ ทอท.

เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลในด้านนโยบายของ
บริษัทฯ และอนุมัติ ให้เปลี่ยนทุนของ ทอทเป็นหุ้น และจัดตั้งบริษัททำ .
ต่อไป(มหาชน) อากาศยานไทย จำกัด

ส่วนที่ 2 สารสำคัญ

กำหนดให้ ทอทมีอำนาจดำเนินการทำอากาศยานในสนามบินดอนเมือง .
และทำอากาศยาน ในเขตสนามบินอื่น ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ เชียงราย
หาดใหญ่ ภูเก็ต และสนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งมีสิทธิและหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการทำอากาศยานตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินอากาศ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลอื่น
ประกอบกิจการทำอากาศยานแทนได้ เพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และการรักษาผลประโยชน์ ของรัฐโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ

กรณีจำกัดหรืองดอำนาจสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
เนื่องจากได้มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจรองรับไว้แล้ว คือ
ตัดเรื่องการกำหนดให้บริษัท และพนักงานมีอำนาจได้รับยกเว้น มีสิทธิ
พิเศษ หรือได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการทำอากาศ
ยานแห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นบัญญัติไว้ให้แก่ ทอท.

2) การแปลงสภาพ ทอทเป็นบริษัทท่าอากาศยานไทยฯ กระทรวงการคลังมี . โอนที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนและซื้อมา พร้อมทั้ง .นโยบายให้ ทอท อสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดินทั้งหมดกลับคืนมาเป็นของกระทรวงการคลัง และจะนำขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จากนั้นจะให้บริษัทฯ ใช้ประโยชน์ใน ลักษณะการเช่าโดยต้องเสียค่าตอบแทน ซึ่งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบด้วยกับแนวทางดังกล่าวแล้วจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ทรัพย์สิน ที่บริษัทฯ ได้รับจากการเวนคืนฯ เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ แห่งการบังคับคดีไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และ ประโยชน์ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด .ศ.พ (มหาชน)2545

ส่วนที่ 3

มติคณะรัฐมนตรีให้ยุบเลิก) มติคณะรัฐมนตรี :10 กันยายน 2545) ระยะเวลา ยุบเลิก ให้กำหนดวันใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลา : .ศ.ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ2545 ตรงกับวันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนชื่อบริษัท วัน (มหาชน) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด :ที่จด ทะเบียน :30 กันยายน 2545 ทุนจดทะเบียน :5,747,000,000 บาท ห้า) (พันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน

4. การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) โดยจัดตั้งเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ส่วนที่ 1 เนื้อหาการแปลงสภาพของ กสท.

ให้เปลี่ยนทุนของ กสทเป็นหุ้น และจัดตั้งบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และให้ . บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน750 ล้านบาท และให้บริษัทนำกำไร สะสมบางส่วนหรือทั้งหมดมาจัดสรรเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว เพิ่มเติม)Recapitalization) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ กระทรวงการคลัง และบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้น สามัญ ให้กับกระทรวงการคลังทั้งหมด และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำกับดูแลในด้านนโยบายของบริษัท ฯ

ส่วนที่ 2 สารสำคัญ

กรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่มีการตราพระราช : (มหาชน) กฎฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม เนื่องจากคณะกรร (มหาชน) จำกัดมีการกฎฎีกามีความเห็น ว่า กรณีของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ไม่มีการจำกัดอำนาจ สิทธิ (มหาชน) หรือประโยชน์อย่างใด ๆ โดยให้ยังคงมีอำนาจสิทธิและประโยชน์ เช่นเดียวกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย

กรณี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้การควบคุมและการ : (มหาชน) รักษาประโยชน์ของรัฐในระยะแรก บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด จำเป็นต้อง ได้รับอำนาจ สิทธิและประโยชน์บางกรณีเช่นเดียวกับ กสทได้รับตาม . กฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์ กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทยและ กฎหมายอื่น และจำกัดอำนาจในบางกรณีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ส่วนที่ 3

กรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด) มติคณะรัฐมนตรี : (มหาชน)8 กรกฎาคม 2546) ให้แปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึง (มหาชน) ต้องกำหนดให้กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ คือ พระราชบัญญัติ .ศ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ2519 เป็นอันยกเลิกและยุบรัฐวิสาหกิจ ไปพร้อมกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่แปลงสภาพมาจากรัฐวิสาหกิจนั้น ด้วย

กรณี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)มติคณะรัฐมนตรี :8 กรกฎาคม 2546) ให้ การสื่อสาร แห่งประเทศไทยแปลงทุนเป็นหุ้นและจัดตั้งบริษัทไปรษณีย์ ไทย จำกัด จึงทำให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย ถูกยุบเลิกไปโดยสภาพ ณ วันที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้น

เงื่อนไขยกเลิก กรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ให้ : (มหาชน) .ศ.พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ2519 เป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่แปลง-สภาพมาจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย

กรณี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด .ศ.พ :2519 : พระราชกฎฎีกากำหนด เงื่อนไขยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2546

การจดทะเบียน กรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด : ชื่อบริษัท (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด : วันที่จดทะเบียน (มหาชน)14 สิงหาคม

2546 ทุนจดทะเบียน จำนวน :10,000,000,000 บาท หุ้นจำนวน)
1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น(

กรณี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด .ศ.พ :2519 ชื่อบริษัท บริษัท ไปรษณีย์ :
ไทย จำกัด วันที่จดทะเบียน :14 สิงหาคม 2546 ทุนจดทะเบียน จำนวน :
750 ล้านบาท หุ้นจำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้)10 บาทต่อหุ้น(

5. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2547

คณะกรรมการรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานสรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2547 (16-20 สิงหาคม 2547) โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม 2547 (9-13 สิงหาคม 2547) ดังนี้

ภาวะราคาสินค้า สินค้าโดยทั่วไปยังปกติ มีสินค้าที่ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 11 สินค้า ได้แก่ สินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี หมวดอาหารสด และหมวดผักและผลไม้ ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ ราคาวัตถุดิบ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกเคลื่อนไหวในระดับสูง รวมทั้งปัจจัยภายในประเทศที่มีการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดและฤดูกาลสินค้า

1.1 หมวดวัสดุก่อสร้าง สินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กราคายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้น อันมีสาเหตุจากความต้องการของประเทศจีนเพิ่มขึ้นตามภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย เหล็กเส้น ขนาด)9 มม ราคาสูงขึ้นเป็น (.109-119 บาทเส้น / เฉลี่ยสูงขึ้น2.50 บาท ขนาด) เส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดเหล็กฉาก/40x40x3 มม ราคาสูงขึ้นเป็น (.260-278 บาท ท่อน เฉลี่ยสูงขึ้น/2.50 บาท/ท่อน สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผสม ราคาลดลงเป็น105-110 บาท / ถุง เฉลี่ยลดลง2.50 บาทถุง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การก่อสร้างชะลอตัว/ลดความต้องการใช้จึงลดลง

1.2 หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สินค้าในหมวดนี้ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 91 และ 95 ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ตามประกาศของกระทรวงพลังงานเป็น 20.39 บาท ลิตร และ/21.19 บาทลิตร ตามลำดับ เฉลี่ย/สูงขึ้น 0.60 บาท ลิตร เม็ดพลาสติก ราคาสูงขึ้นเป็น/47.50 บาทเฉลี่ย .กก/สูงขึ้น2 บาท และถุงพลาสติกราคาสูงขึ้นเป็น .กก/56-62 บาท เฉลี่ยสูงขึ้น .กก/6 บาท.กก/

1.3 หมวดอาหารสด สินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ไข่สด ราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจาก สัปดาห์ที่แล้วเป็น 45-46 บาท .กก/เฉลี่ยสูงขึ้น 3 บาทเพราะว่าปริมาณไข่ .กก/สดในตลาดลดลงจากการเร่งระบายส่งออกต่างประเทศ ในขณะที่ปริมาณไข่ที่มีชีวิตออกสู่ตลาดลดลงสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกرخ้าและ ราคาลดลงเป็น 85-90 บาท เฉลี่ยลดลง .กก/5 บาทเนื่องจากภาวะการจำหน่ายชะลอตัวลง .กก/ ที่มีผลจากผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารโปรตีนชนิดอื่นทดแทนที่มีราคาถูกกว่า เช่น เนื้อไก่ และปลา เป็นต้น

1.4 หมวดผักและผลไม้ สินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผักนึ่งจีนและผักชีราคาสูงขึ้น เป็น 18-20 บาท และ .กก/4-6 บาท ชีต เฉลี่ยสูงขึ้น/4 บาท และ.กก/0.50 บาทชีด ตามลำดับ เนื่องจากผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภาวะฝนตก/ตามแหล่งผลิตทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติ สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ส้มเขียวหวานราคาลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเป็น30-35 บาท.กก/ เฉลี่ยลดลง1 บาทโดยมีสาเหตุจากเกษตรกรเร่ง . กก/เก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเก็บเกี่ยวทำให้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

สำหรับสินค้าอื่น ๆ ส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ ราคาลดลงเล็กน้อยตามกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและภาวะการแข่งขัน เช่น ผลิตภัณฑ์ นม น้ำมันพืช น้ำส้มสายชู น้ำปลา น้ำตาลทราย สนุ ผงซักฟอก ยาสีฟัน และแชมพู เป็นต้น

2. ผลการตรวจสอบ

2.1 การตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับสูงขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการฉวยโอกาสของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 รวมทั้งสิ้น 70 ราย อ้างว่าน้ำมันหมด 32 ราย ปรับราคาก่อนกำหนด 4 ราย ปิดสถานีบริการฯ ก่อนเวลากำหนด 11 ราย และไม่รับบัตรเครดิต หัวจ่ายเสีย/23 ราย ในจำนวนนี้ตรวจพบการกระทำผิดปรับราคาก่อนกำหนด จำนวน 2 ราย ซึ่งได้มีการส่งเรื่องดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้ว

2.2 การตรวจสอบผู้ประกอบการทั่วไป ได้มีการตรวจสอบตาม พวาด้วย .บ.ร. .ศ.ราคาสินค้าและบริการ พ2542 จำนวน 5,672 ราย พบการกระทำผิด 3 ราย และตรวจสอบตาม พ .ศ.มาตราซึ่งดวงวัด พ .บ.ร.2542 จำนวน 5,372 ราย ไม่พบการกระทำผิดโดยผู้กระทำความผิดได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

6. เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา

คณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา และรับทราบและให้ความเห็นชอบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกันพิจารณารวม 5 ข้อ และคำชี้แจงเพิ่มเติมตามประเด็นอภิปราย และเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปตามความเห็นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักประสานและเร่งรัดการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการที่กำหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ โดยจัดทำตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ

สภาที่ปรึกษาฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับ "แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา" ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชนและนักวิชาการ รวมทั้งการเข้าไปศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในคราวประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 สภาที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาผลการศึกษาของคณะทำงานฯ แล้วมีมติให้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการในปัจจุบัน

1.1 การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้

1.2 การพัฒนาโครงการแหล่งน้ำในระดับลุ่มน้ำที่ไม่กระจายอย่างเท่าเทียมกันในลุ่มน้ำต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วไป

1.3 ปัญหาด้านขาดการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของดิน และปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็ม โดยเฉพาะในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง

1.4 จากการพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำให้มีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานเป็นจำนวนมากและมีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำ

- 1.5 การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การทำนาปรังครั้งที่ 2 และ 3 ในรอบปี การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการลดลงของปริมาณน้ำท่า
- 1.6 การขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมทำให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวของ ชุมชนเมือง แต่ไม่มีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำระดับลุ่มน้ำในบางลุ่มน้ำทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
- 1.7 ขาดแคลนระบบบำบัดน้ำเสีย และขาดแหล่งเก็บกักน้ำในระดับลุ่มน้ำ และปริมาณน้ำที่เก็บกัก ในอ่างเก็บน้ำมีไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- 1.8 ขาดหน่วยงานกลางในการวางแผนและประสานงานทำให้การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ประสานสอดคล้องกันในการเป็นเจ้าของภาพแบบบูรณาการ
- 1.9 ปัญหาด้านกฎหมาย มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งมีความซับซ้อน ขาดความชัดเจน และมีความล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาในด้านปฏิบัติทั้งเรื่องน้ำและแหล่งน้ำ
- 1.10 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอำนาจของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ไม่มีส่วนร่วม เท่าที่ควร ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

2. แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

- 2.1 มาตรการด้านบริหารจัดการ 1) จัดทำแผนแม่บทแบบบูรณาการ เพื่อความเป็นระบบและครอบคลุมในด้านการพัฒนา จัดหาน้ำต้นทุน การจัดสรรน้ำ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำให้มากขึ้น 2) ผลักดันให้มีการจัดหาน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพและให้มีความเหมาะสมกับระบบนิเวศวิทยาทั้งในด้านการจัดหาแหล่งน้ำดิบและการผันน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา 3) ควรปฏิรูปองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับ ท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรน้ำมีความต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง 4) วางระบบ ในการบริหารจัดการ การใช้งาน และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย 5) สนับสนุนและให้การศึกษาแก่เกษตรกรในเรื่องปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) รวมทั้งทุกไร่จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำ 6) สนับสนุนให้ทุกลุ่มน้ำมีแถบฉนวนอนุรักษ์ (Conservation Buffer) เพื่อกรอง สิ่งสกปรกทั้งหลายออกจากน้ำก่อนจะไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะ
- 2.2 มาตรการด้านการลงทุน 1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ชุมชนโดยวิธีบำบัดที่ เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ 2) การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียต้องเน้นให้ มีต้นทุนในการดำเนินการต่ำที่สุด ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน

และการบำรุงรักษา 3) สนับสนุนให้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ลงทุนก่อสร้างไปแล้วในประเด็นสภาพการใช้งานและจำนวนเงินลงทุนที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมี ประสิทธิภาพ 4) สนับสนุนการลงทุนของราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในการก่อสร้างและดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรวม 5) เร่งรัดมาตรการการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียไปสู่ราชการหรือองค์กรที่มีหน้าที่ดำเนินการ

2.3 มาตรการด้านกฎหมาย 1) ปรับปรุงระเบียบการขอใช้ที่ดินริมแม่น้ำลำคลองแนวทางการลดปัญหาและควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน รวมทั้งต้องดูแลเรื่องการรักษาใช้ที่ดินสาธารณะ 2) กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ 3) กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำและประเภทของแหล่งน้ำ 4) ประกาศเขตควบคุมมลพิษในบริเวณที่มีปัญหามลพิษทางน้ำอยู่ในภาวะวิกฤต 5) กำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา 6) ควบคุมให้มีการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 7) ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอื่น ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนด และคำนึงถึงความสามารถของการรองรับน้ำทิ้งของแหล่งน้ำในบริเวณต่าง ๆ 8) กระจายความรับผิดชอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4 มาตรการด้านการส่งเสริม 1) ร่วมมือกับเอกชนและองค์กรต่าง ๆ รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้ำรวมทั้งการให้การศึกษาแก่เยาวชน 2) สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำ 3) ลดภาษีการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์วัสดุเพื่อการบำบัดน้ำเสีย 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำน้ำทิ้งที่มีการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ

สำหรับความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกันพิจารณาโดยเห็นควรมอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวม 5 ข้อ มีดังนี้

จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เพื่อให้ครอบคลุมด้านการพัฒนาจัดหาน้ำต้นทุน การจัดสรรน้ำ การควบคุมมลพิษทางน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง โดยจัดทำเป็นแผนระยะยาวควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดิน และการขยายตัวของสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะริมน้ำ เร่งรัดให้มีการแก้ไขและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ลงทุนก่อสร้างไปแล้วให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด น้ำเสีย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อ ควบคุมการระบายของเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้มีการควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลงในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งงดใช้ยาและสารเคมีต้องห้าม 16 ชนิด ตามที่กรมประมงได้ประกาศอย่างเคร่งครัด

7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งรวมพิจารณา และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป สาระสำคัญของร่างดังกล่าวต้องการให้มีกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการ ผ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีเอง

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเสนอว่า ผู้ลงทุนในตลาดทุนได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร เนื่องจากการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานานมาก สมควรให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีเอง และขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มในกรณีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมควรให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ดังกล่าวให้เร็วยิ่งขึ้น ตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร thị ภิบาลแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

8. เรื่อง การตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่น่าเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการ เพื่อศึกษาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่น่าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. ไปกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจนและองค์ประกอบตามความเหมาะสม โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตเพิ่มเติมไปดำเนินการต่อไป

สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินได้พิจารณาดำเนินการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองดังกล่าวแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน กกระทรวงยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนัก .ร.พ. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ ให้ความเห็นในร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ โดยจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในระยะเวลาที่จะต้องนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ในการพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการดังกล่าวควรพิจารณาในเรื่องดังนี้

3.1 ร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับนั้นสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 หรือไม่

3.2 ร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับนั้น เป็นการสร้างภาระให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือแก่คณะรัฐมนตรี โดยไม่จำเป็น หรือไม่ หรือสมควรที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือไม่

อเกี่ยวกับการตีความฯ ได้พิจารณามีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้ .ร.พ.ก.

4.1 คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศได้พิจารณาวางแผนทางการตรวจสอบร่างกฎหมายและคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบใน

หลักการแล้ว จึงเห็นว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักการของร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับใดแล้ว ก็ควรจะไต่ระดับในมติคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจเรื่องเหล่านี้ตามแนวทางการตรวจสอบดังกล่าวด้วย

4.2 ในการที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการในร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับนั้น มิได้หมายความว่ารับหลักการในถ้อยคำในร่าง ฯ ทั้งหมด ฉะนั้นในการตรวจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อการรับหลักการของคณะรัฐมนตรี

9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินบุรีรัมย์และสนามบินร้อยเอ็ดเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินบุรีรัมย์และสนามบินร้อยเอ็ดเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ ข้อสังเกตของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ให้สนามบินบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และสนามบินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อให้อากาศยานได้ขึ้นลง และมีการนำของเข้าหรือส่งของออก หรือนำของเข้าและ ส่งของออกทางสนามบินดังกล่าว

กระทรวงการคลังเสนอว่า กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ได้ขอให้กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อพัฒนาให้เป็นสนามบินนานาชาติ สามารถรองรับ สายการบินระหว่างประเทศได้ เนื่องจากมียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางคมนาคมระหว่างอีสเทอร์ซิปอร์ดกับอินโดจีน โดยเฉพาะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศและระดับโลก คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และในแผนระยะยาวจะมีการเปิดเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างปราสาทหินพนมรุ้งกับประธานหินนครวัด นครธม เป็นการเชื่อมอารยธรรมขอมโบราณระหว่างบุรีรัมย์และเสียมราฐ และกำหนดให้สนามบินร้อยเอ็ดเป็นสนามบินศุลกากร เพื่อยกระดับสนามบินร้อยเอ็ดเป็นสนามบินนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นฐานการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มอินโดจีน ประกอบกับหอการค้าจังหวัดมีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับประเทศกลุ่มอินโดจีนโดยเดินทางจากร้อยเอ็ด-หลวงพระบาง ร้อยเอ็ด - ดานัง และร้อยเอ็ด - พนมเปญ

10. เรื่อง การดำเนินการตามแผนงานพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพ-มหานครและปริมณฑลตามที่กระทรวงคมนาคมได้รายงานว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2547 และมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกโดยมีความคืบหน้าต่าง ๆ เป็นลำดับ ดังนี้

ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง (.สนข) เร่งพิจารณา (.รฟท) และการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (.รฟม) ประเทศไทย ดำเนินการขั้นตอนทางด้านเทคนิค ตลอดจนรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด 6 ปี และจะได้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการเจรจาเพื่อจะซื้อคืนสัมปทาน" เมื่อวันที่ "การเดินรถ 2 กรกฎาคม 2547 โดยมีนายอุทิศ ธรรมวาทีน รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง บริษัท ปตทและ .รฟม (มหาชน) จำกัด . (มหาชน) เพื่อดำเนินการเจรจากับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด .สนข และบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ในราคาที่เหมาะสม แล้วเสนอผลการเจรจามา เพื่อกระทรวงคมนาคมรายงานต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก และ คณะรัฐมนตรีต่อไป

11. เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2546

คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติดังนี้

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำปี (.คตส) .ศ.งบประมาณ พ2546

รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ (.คตส) .ศ.ประจำปีงบประมาณ พ2546

เห็นชอบให้กำชับผู้บริหารส่วนราชการให้ความสำคัญในการจัดระบบการควบคุม ภายในในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในต่างประเทศและในสวนภูมิภาคอย่างจริงจัง และติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

กระทรวงการคลังรายงาน ว่า คตส. ได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสรุปแบบประเมินผลตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สรุปได้ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

- 1.1 คตส.ได้สอบทานการบริหารงบประมาณ ทรัพย์สินการเงินการบัญชี และการ . ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การบริหารทรัพย์สินของส่วนราชการ บางแห่งโดยเฉพาะในสวนภูมิภาคยังไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร และได้เสนอแนะให้ ส่วนราชการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 1.2 คตส.ได้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของส่วนราชการ . พบว่า การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในเรื่องอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ ศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน และความชำนาญด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่ง คตส.ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ .
 - (1) ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน อัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายในให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
 - (2) เสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบภายในกำหนดแผนการตรวจสอบ โดยให้มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะตรวจสอบพร้อมกับพิจารณาระบบการควบคุมภายในประกอบด้วยเพื่อให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
 - (3) สนับสนุนส่วนราชการให้จัดการฝึกอบรมและสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการของกระทรวงที่รับผิดชอบ
 - (4) เสนอแนะให้ผู้บริหารจัดการประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งส่วนราชการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 1.3 คตส.ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอ .แนะในเรื่องสำคัญ ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการสำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและกรม รวมทั้งติดตามประเมินผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบงานโครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีวงเงินงบประมาณสูง เช่น โครงการจัดหา/รถยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย ของกรมการปกครอง โครงการอินเทอร์เน็ต

ตำบล ประจำปี 2544 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ของกระทรวงศึกษาธิการ

1.4 ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการตามที่ คตสได้ให้ข้อเสนอแนะใน .
รายงานครั้งก่อน พบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ คตสแล้ว ยกเว้นกรมการขนส่งทางบกและกรม .
ทราบถึงผลการดำเนินการตามข้อสังเกต .ทางหลวงซึ่งยังไม่ได้รายงานให้ คตส
.หรือข้อเสนอแนะของ คตส

2. รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

2.1 ผลการประเมินตนเองของ คตสตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่ใน .
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่คณะรัฐมนตรี .เกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม โดย คตส
เห็นชอบ และปฏิบัติตามได้อย่างเป็นอิสระ มีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ รวมทั้งมีการประชุมหารือ
ร่วมกับผู้บริหารกรณี จำเป็นเพื่อประเมินผลสำเร็จของนโยบายและปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ำเสมอ

2.2 ในอนาคต คตสมีความเห็นว่าควรเพิ่มบทบาทในเรื่องการมีส่วนร่วม .ในการเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งระดับกรมและ
กระทรวง เป็นสื่อหรือหน่วยเสริมสร้างให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่ดี
สนับสนุนให้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการอย่างมี
ระบบ และสนับสนุนส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้ตรวจสอบภายใน และ
กำหนดให้สายงานตรวจสอบภายในเป็นสายงานวิชาชีพ

12. เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การ กำหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินผลองค์กร มหาชน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์
การกำหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินผลองค์กร
มหาชนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อำนวยการองค์กรมหาชน และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ย
ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และ

อนุกรรมการขององค์การมหาชนที่สำนักงาน กสเนอ โดยให้แก่ .พร.ขเพิ่มเติม
ดังนี้

- 1.1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เห็นควรจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 เนื่องจากเป็นองค์กรเพื่อพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐ เฉพาะด้าน
- 1.2 เบี้ยประชุมของอนุกรรมการให้ได้รับเป็นรายเดือน
- 1.3 กรณีองค์การมหาชนที่ผู้อำนวยการได้รับอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นสูงกว่า หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลรับไปดำเนินการเจรจาจัดทำข้อตกลงกับผู้อำนวยการที่ยังอยู่ในอายุสัญญาจ้าง โดยอาจนำส่วนต่างของเงินเดือนที่ได้รับเดิมกับเงินเดือนตามอัตราใหม่ไปจ่ายเป็นเงินตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น เงินรางวัล เป็นต้น
- 1.4 การกำหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจำในระยะเริ่มแรกไม่ควรกำหนดไว้ให้ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตามผลงานเป็นระยะ ๆ ตลอดอายุสัญญา

ให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อ 1. ไปใช้กับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ เฉพาะ ซึ่งมีภารกิจ ในการให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกับองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ .ศ.2542 ตามที่สำนักงาน กสเนอ .ร.พ.

เห็นชอบการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชนตามที
สำนักงาน กสเนอ .ร.พ.

เห็นควรกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจำปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดำเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทุกเว้นเป็นราย ๆ ไป

ในการสรรหาผู้อำนวยการขององค์การมหาชน เห็นควรให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และ คณะกรรมการ องค์การมหาชนกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทน แล้วแจ้งให้ กทราบก่อนประกาศรับสมัคร .ร.พ. ผู้อำนวยการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานต่อไปด้วย-

ให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน และ กตรวจสอบและติดตามผลการ .ร.พ. ดำเนินงานขององค์การมหาชนต่าง ๆ หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่ากับ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงาน หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง หรือมีความซ้ำซ้อนกัน

ให้พิจารณาขบเล็ก หรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ ให้ กลับไปพิจารณาด้วย .ร.พ. ว่า เพื่อให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในกระทรวงหนึ่ง ๆ อาจ กำหนดให้มีองค์การมหาชนเดียว แต่ภายใต้องค์กรนี้ันอาจมีหน่วยที่มีภารกิจ เฉพาะด้านหลาย ๆ หน่วยได้

ข้อเสนอการพัฒนากำหนดดำเนินงานและการประเมินผลองค์กรมหาชน มีดังนี้

หลักการ ให้องค์การมหาชนทุกแห่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงาน โดยให้ ก เป็น .ร.พ.และสำนักงาน ก .ร.พ. ผู้ประเมินผลงานขององค์การมหาชนตามคำรับรองการปฏิบัติงานและรายงานผล ต่อคณะรัฐมนตรี

แนวทาง องค์การมหาชนทุกแห่ง

- 1) นำหลักการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 ไปประยุกต์ใช้
- 2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เสนอคณะรัฐมนตรี และลงนามตามคำรับรองผลการ ดำเนินงานระหว่างรัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการและระหว่างประธาน คณะกรรมการกับผู้อำนวยการ
- 3) ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อครบ 1 ปี ภายหลังจากลงนาม
- 4) ให้ความสำคัญกับการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าขององค์การ มหาชน
- 5) ให้ความสำคัญกับการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าขององค์การ มหาชน
- 6) มีการนำมาตรการเชิงลบมาใช้
- 7) ประกาศให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับข้อตกลงผลการดำเนินงานผลการ ประเมินตามข้อตกลงและสิ่งจูงใจที่ได้รับ
- 8) ดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่องทุกปี

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะที่ 1 องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์กรมหาชนฯ

ระยะที่ 2 องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะซึ่งมีภารกิจให้บริการ
สาธารณะ

กรอบการประเมิน อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด 4 มิติ

- 1) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
- 2) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
- 3) มิติด้านคุณภาพให้บริการ
- 4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร

สิ่งจูงใจที่ให้แก่องค์การมหาชน ขึ้นกับผลสำเร็จของการดำเนินกิจการตาม
เป้าหมายมาตรการเชิงบวก เช่น ส่วนแบ่งจากการลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มเงิน
อุดหนุนทั่วไปรายปี เป็นต้น มาตรการเชิงลบ เช่น ยกเลิกสัญญาของผู้อำนวยความสะดวก
ก่อนหมดสัญญาจ้าง

13. เรื่อง แนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยากจนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยากจนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนี้

กรณีของข้าว ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่

- (1) การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต โดย 1) ให้กรมวิชาการ
เกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ข้าวหอม)
ให้เพียงพอจำหน่าย (มะลิแก่เกษตรกร จำนวน 1.5 แสนตันต่อปี 2)
ให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตการเกษตร 3) ให้
กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
1,704 ศูนย์ที่มีอยู่ และขยายอีกจำนวน 2,046 ศูนย์ให้ครอบคลุม
พื้นที่ปลูกข้าว 15 ล้านไร่ภายใน 3 ปี

- (2) การลดต้นทุนการผลิต โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ เกษตรและกรมพัฒนาที่ดินเร่งอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพและสนับสนุน จุลินทรีย์ที่ใช้ทำปุ๋ย
- (3) การเพิ่มผลตอบแทนในห่วงโซ่มูลค่าการผลิต โดยให้กรมส่งเสริม การเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สหกรณ์ และองค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ชุมชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ทั้งด้านการ สร้างกลไกการตลาด การให้ข้อมูลการตลาดและการจัดหาแหล่ง เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตข้าว รวมทั้งการสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน

กรณีของใหม่ ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่

- (1) การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต โดย 1) ให้กรมวิชาการ เกษตรเร่งวิจัยหาพันธุ์หมอนทนแล้ง ปลอดภัยโรครากเน่า ให้ผลผลิต สูง และวิจัยหาพันธุ์ใหม่เลี้ยงง่าย ทนโรค ให้เส้นใยยาว มี เอกลักษณะใหม่ไทย 2) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมร่วมพัฒนาโรงสาวใหม่ชุมชนเดิม 16 แห่ง โดยเร่ง ติดตั้งเครื่องสาวใหม่ เครื่องทำใจ เครื่องตีเกลียว พร้อมให้ความรู้ เทคนิคการเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อม และความรู้ด้าน การตลาด
- (2) การเพิ่มผลตอบแทนในห่วงโซ่มูลค่าการผลิต โดย 1) ให้กรม ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน และกรมการค้าภายใน ร่วมจัดเวทีพบปะเจรจาระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยง ไหม ผู้ทอผ้า โรงงานทอผ้า และผู้ทำผลิตภัณฑ์จากไหม เพื่อวาง แผนการผลิตร่วมกัน 2) ให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอ การออกแบบ และการ ทำผลิตภัณฑ์ไหม รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดประสบการณ์การ ดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในการ พัฒนา Value Chain ของตนเองไปสู่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ พร้อม สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงาน

มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวง พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาจัดทำ แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางตามข้อ 1 เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก งบกลาง ปี 2548 ในการดำเนินการ โดยให้ทำความเข้าใจในรายละเอียดกับสำนัก งบประมาณ

มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไป
ทำการศึกษาค้นหาแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าการผลิต (Value Chain) ของ
สินค้าเกษตรอื่น ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกษตรกรที่ทำการผลิต
พืชและสัตว์เศรษฐกิจอื่นมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยให้ศึกษาในภาพรวม (Macro)
ก่อน สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการนี้ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่ได้รับจัดสรรโดยให้พิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวในโอกาสแรก และหากงบประมาณที่
ได้รับมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ ก็เห็นสมควรให้ขอรับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพิ่มเติม หรือเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานสรุปแนว
ทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

เหตุผลความจำเป็น รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปภายใน
6 ปี หรือภายในปี 2552 ซึ่งในภาพรวมรัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการ
แก้ปัญหาครอบคลุมเกือบทุกด้าน ได้แก่)1) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทุน
อาทิ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารประชาชน)2) การสนับสนุนความรู้และปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร อาทิ ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
และเทคโนโลยีการผลิต)3) การช่วยเหลือด้านสังคมเพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐ
อาทิ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค การให้ทุนการศึกษา การให้เรียนฟรี 12 ปี
และ)4) การส่งเสริมอาชีพรอง อาทิ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
นโยบายเหล่านี้ส่งผลให้คนยากจนบางส่วนมีฐานะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
ซึ่งเป็นคนยากจนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีปัญหาในด้านรายได้หรือผลตอบแทนจากการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรเหล่านี้หมดไปอย่าง
ถาวร

**ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรยากจนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ** องค์ประกอบที่ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการทำ
การเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำนั้น ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
3 องค์ประกอบหลัก คือ)1) ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ)2) คุณภาพของผลผลิต
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด)3) ผลกำไรจากการลงทุนและส่วนแบ่งที่
เกษตรกรได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับห่วงโซ่มูลค่าการผลิต (Value Chain) ยังอยู่ใน
ระดับต่ำ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

2.1 กรณีของข้าวมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างน้อยอีก
ประมาณ 2 หมื่นบาทต่อปีจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจาก 350
กิโลกรัมต่อไร่เป็น 400 กิโลกรัมต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต 370 บาทต่อไร่

จากการทำเกษตรอินทรีย์ ลดความชื้นของข้าวที่ขายให้อยู่ที่ระดับ 14 เปอร์เซ็นต์ และต้องขายตรงให้กับโรงสี

2.2 กรณีของใหม่มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างน้อยอีก ประมาณ 13,800 บาท ต่อปีจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก 20 เป็น 25 กิโลกรัมต่อกล่อ่ง และทำการเลี้ยงปีละ 6 รุ่น ปรับจากสาวไหมด้วยมือ เป็นเครื่องสาวแบบง่าย ทำขนาดใหญ่ใหม่ให้ได้มาตรฐานและมีการดีเกิ้ลยว เส้นไหมจำหน่าย ซึ่งหากทอผ้าเองจะมีรายได้สูงขึ้น

14. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้รับ ข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ซึ่งมีรอง นายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์) เป็นประธาน ไปพิจารณาดำเนินการ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 มีข้อสังเกตดังนี้

ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ฉบับที่ 3) พ ข้อศ.3 "ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5" และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน)1) "ข้อ 5" นั้น ควรตัด)"1)" หน้าข้อ 5 ออก เนื่องจากไม่มีความ จำเป็นต้องใส่

รายชื่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ที่เพิ่มอีก 6 ท่าน ควรมีหลักเกณฑ์การจัดลำดับรายชื่อก่อนหลังที่เป็นมาตรฐานเดียวกับส่วน ราชการอื่น โดยให้กระทรวงสาธารณสุขหรือกับสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การจัดลำดับดังกล่าว

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ฉบับ ที่..) พ.ศ.มีสาระสำคัญดังนี้

เพิ่มจำนวนกรรมการของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์อีก จำนวน 6 ท่าน คือ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ อยู่ในกรมควบคุม (.จอ.ศบ) โรคเอดส์อยู่ในกรมควบคุมโรคติดต่อและให้มีผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ แทนอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ

เพิ่มอำนาจของ ศบในการวิเคราะห์แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์.จอ.แห่งชาติ และเสนอแนวทางในการจัดการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

15. เรื่อง การนำเสนอเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นวาระสำคัญของรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเรื่อง การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

สำหรับสาระสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีดังนี้

1. กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.1 คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ระหว่างไทย-ลาว, ไทยกัมพูชา-พม่าและไทย-

1.2 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี) แม่โขง-เจ้าพระยา-Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)

1.3 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 6 ประเทศ)Great Mekong Sub-regional Economic Cooperation : GMS-EC)

1.4 กรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาเซียน ลุ่มน้ำโขง-ASEAN- Mekong Basin Development Cooperation AMBDC

1.5 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจบังกลาเทศ ไทย-ศรีลังกา-พม่า-อินเดีย-(ภูฏาน-เนปาล)BIMST-EC

1.6 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย ไทย-มาเลเซีย-Indonesia-Malaysia -Thailand growth Traiangle : IMT-GT

1.7 ความร่วมมืออื่นๆ อาทิ ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต (Emerald Triangle) ความร่วมมือไทย อินเดีย-พม่า-India-Myanmar-Thailand trilateral Transport linkage) ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง ดงคา-Mekong Ganga Cooperation MGC

2. การจัดตั้งศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดจัดให้มีโครงการนำร่อง คือ กัมพูชา (อรัญประเทศ-ปอยเปต) ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พม่า (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก แม่สอด-เมียวดี)

3. การพัฒนาระบบตลาดและธุรกิจภาคเอกชนของประเทศเพื่อนบ้าน ให้การสนับสนุน ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ (Trade Fair) การฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญการส่งออก (Smart Exporter) การจัดตั้งสภาธุรกิจแห่งยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจ การตั้งเขตการผลิตเพื่อการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ)

4. การจัดตั้งตลาดกลางการค้าส่งออกและส่งออกในพม่า ลาวและกัมพูชา เพื่อสนับสนุน การที่ผู้ประกอบการของไทยจะสั่งซื้อวัตถุดิบครั้งละเป็นจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นแหล่งกระจายสินค้าส่งออกของไทย ขณะนี้ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทำการศึกษารูปแบบและการบริหารจัดการในกัมพูชาแล้ว ส่วนตลาดฯ ในลาวและพม่า อยู่ระหว่างการขอขออนุญาตประมาณกลางปี 2547

5. การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้กรอบอาเซียน (ASEAN Integration System of Preferences: AISP) ได้แก่ ลาว (187 รายการ) พม่า (460 รายการ) กัมพูชา (309 รายการ) เวียดนาม (34 รายการ)

6. ความคืบหน้า ปริมาณการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น

6.1 สปป.ลาว การค้าชายแดน (มิถุนายน)2547) มีตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 30.77 และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.10

6.2 สหภาพพม่า มีความตกลงทำ Contract farming ทั้งนี้การค้าชายแดนมีตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 53.79 และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97

6.3 กัมพูชา มีการเจรจาทำ Contract farming โดยไทยจะเข้าไปลงทุนทำการผลิต วัตถุดิบอาหารสัตว์ในกัมพูชา และใช้การนำการค้าแบบหักบัญชี (Account trade) เพื่อเป็นเครื่องมือขยายมูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ การค้าชายแดนมีตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 14.20 และการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 227.91

6.4 มาเลเซียอินโดนีเซีย/ จัดตั้ง Halal Industrial Hub ที่ Bukit Kayu Hitam (ตรงข้ามด่านศุลกากร จโ (สงขลา.ดยจะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศไทยที่จะจัดตั้งที่ จ.เห็นชอบ (ปัตตานีด้วย.) ให้จัดตั้งคณะกรรมการImplementing Team) ด้านการค้าระบบหักบัญชี (Account Trade) และให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ ทั้งนี้ มาเลเซียและไทยพิจารณา ร่วมกันในการจัดตั้งหน่วยบริการและตรวจสอบ ณ จุดเดียว (One-Stop Service and Single Inspection) ณ ด่านชายแดน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ด้านการค้าระหว่างกัน

ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านข้างต้น ตลอดจนกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

16. เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building: ROCB) ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยอนุมัติให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขอคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. 2541 และอนุสัญญาจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานและปฏิบัติงานและอนุมัติให้สำนักงานเปิดดำเนินการก่อน และระหว่างการดำเนินงานของ สำนักงานฯ รัฐบาลไทย จะทำความตกลงว่าด้วยสำนักงานในไทย (Host Country Agreement) กับองค์การศุลกากรโลกต่อไป

อนึ่ง จากการประชุม WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building: ROCB ครั้งที่ 10 ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานฯ ในกรุงเทพฯ แบบทดลองดำเนินการ (trial basis) เป็นแห่งแรก หากประสบผลสำเร็จ จะเป็นต้นแบบขยายไปอีก 5 ภูมิภาคที่เหลือต่อไป

17. เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา กรุงเทพมหานครและเมืองเก่า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา กรุงเทพมหานครและเมืองเก่าและอนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอให้แต่งตั้ง นายสุวิทย์

รัศมิภุมิ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนกรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าเพิ่มเติม

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่า-การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น รองประธานกรรมการ กรรมการได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ว่าการ-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกษมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม นายกษมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยมี เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 คน ซึ่งเลขาธิการสำนักงานฯ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการแต่งตั้งเป็น กรรมการและผู้ช่วย เลขาธิการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่คงเดิม

18. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ 8)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ ในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ 8) ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบ (นอกระบบ) ซึ่งมีผลการเจรจาคืนหน้ามาโดยลำดับ มีทีมเจรจาทั่วประเทศ 6,036 ชุด โดย ศตจ.มท. ได้ให้ ศตจ. จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (อนุกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินคนยากจนของ ศตจ.) ทีมเจรจาสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยใช้หลักเมตตาธรรม สันติธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ มีการประนีประนอมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

1. ณ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2547 ศตจ.มท. ได้รับรายงานผลการดำเนินงานจาก ศตจ. จังหวัด 75 จังหวัด ว่า ได้เชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาประนอม

หนี้ครบถ้วนตามเป้าหมาย (ที่มาจดทะเบียน) จำนวน 1,685,090 ราย มูลค่าหนี้ 123,888,228,693 บาท ในจำนวนนี้

1.1 ได้ข้อยุติ)97.68% ของที่มาเจรจา จำนวน (1,645,953 ราย มูลค่าหนี้ 119,720,663,063 บาท

1.2 ในชั้นนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ)2.32% ของที่มาเจรจา จำนวน (39,137 ราย มูลค่าหนี้ 4,167,565,631 บาท ซึ่งยังคงมีการดำเนินการต่อไป

2. ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2547 ศตจ.กทม. ได้รายงานผลการเจรจาหนี้สินนอกระบบให้ทราบว่า ได้เชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจา 72,830 ราย มูลค่าหนี้ 8,920,008,022 บาท ครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วเช่นกัน

3. แม้ว่ามีการบวนการเข้าสู่การเจรจาหนี้เสร็จตามเป้าหมายในระดับหนึ่งแล้ว เพื่อป้องกันมิให้ลูกหนี้ที่ผ่านกระบวนการเจรจาหนี้ หวนกลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก และจะต้องมีการดำเนินการในก้าวต่อไปเพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืน ศตจ.มท. จะได้แจ้งแนวทางให้ ศตจ. จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปดังนี้

3.1 ด้านบริหารฐานข้อมูล

ศตจจังหวัด กำ.ได้เร่งรัดให้ ศตจ .มท.ขับ ศตจอำเภอ ในการบันทึกข้อมูล .แบบ น) ตามแบบฟอร์ม ผลการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้(นอกระบบ2) ลงในระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังให้ครบถ้วนถูกต้องโดยเร็ว

3.2 ด้านการเจรจาหนี้

- 1) ให้ ศตจจังหวัด อำเภอ ติดตามกลุ่มลูกหนี้ที่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบธนาคาร . ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย โดยให้ ศตจอำเภอ ติดตามการให้ความ/จังหวัด .ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ
- 2) กรณีลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถตกลงกันได้ แต่ไม่ประสงค์เข้าสู่ระบบธนาคาร ให้ ศตจอำเภอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยให้ .บันทึกไว้เป็นหลักฐานตามที่อนุกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินคนยากจน กำหนดเช่นกัน
- 3) กรณีที่ทีมเจรจาไม่สามารถติดต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ในช่วงที่ผ่านมา แม้ได้แจ้งติดต่อมากกว่า 2 ครั้งแล้วนั้น ให้ใช้ความพยายามดำเนินการติดต่อเพิ่มเติมอีก หากลูกหนี้ที่ทีมเจรจาติดต่อได้และมีความประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาหนี้ ก็ให้ดำเนินการเจรจาที่อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยยึดแนวทางการเจรจาแก้ไขหนี้นอกระบบที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

- 4) ให้ติดตาม สอดส่อง ดูแล คุ่มครองลูกหนี้ ที่หากเกิดการข่มขู่ คุกคามจาก เจ้าหนี้ที่มีอิทธิพลเป็นที่ปรากฏ
- 5) ศตจจังหวัด อาจพิจารณาขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ . ช่วยเหลือในด้านการประเมินผลการแก้ไขปัญหานี้ในระบบตามสมควร

3.3 ด้านการลดรายจ่าย

เน้นย้ำให้ ศตจจังหวัด รณรงค์ให้ประชาชนและครอบครัว ลดการใช้จ่ายใน . งานสังคมที่ไม่จำเป็น อันนำไปสู่การกู้หนี้ยืมสิน ให้ลดรายจ่ายที่ไม่ ก่อให้เกิดการผลิตหรือรายได้ รวมทั้งการเลิกเล่นการพนัน และการฟัวพัน อบรมทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลัก ได้เริ่มดำเนินการกระตุ้นชุมชนจัดโครงการรณรงค์ในการลดรายจ่ายที่ ฟุ่มเฟือยในพื้นที่แล้ว

3.4 ด้านการส่งเสริมอาชีพและหางานทำ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเป็นกระบวนการแรกที่ต้องเชื่อมโยงและ ส่งผ่านข้อมูลของผู้จดทะเบียนไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้ ศตจ . จังหวัด เพื่อเสริมสร้างอาชีพ หางานเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งการ พัฒนาความรู้ ฝึกฝนอาชีพ ทักษะในด้านต่าง ๆ ตามที่จำเป็นโดยอาศัย สถาบันการศึกษาวិทยาลัยการอาชีพ ฯลฯ ในพื้นที่ จึงให้ส่งข้อมูลไปยัง อนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำใน ศตจจังหวัดได้รับไปแก้ไข . ปัญหาต่อไป

19. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 2 ราย ซึ่ง ผ่านการประเมินผลจากงานจาก ก.พ. แล้ว ดังนี้

นายมังกร กุลวานิช นักบริหาร 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา)10 ชชสำนักงาน (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่30 มิถุนายน 2547 ซึ่งเป็นวันที่มี คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

นายสมเกียรติ ชอบผล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง นักบริหาร)9) สำนักงานปลัดกระทรวง
ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นักวิชาการศึกษา)10 ชช (
สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่12 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งต่อไป

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 6 คน แทนกรรมการ
ชุดเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระสองปี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ดังนี้
1. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2. พลเอก โชคชัย หงส์ทอง 3. พลเอก
บุญสร้าง เนียมประเสริฐ เสนาธิการทหาร 4. พล.ต.อ. เกา สารสิน 5. นายอำนาจ อินท
ภูติ 6. นายเอนก นาคะบุตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2547 เป็นต้นไป

3. ข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกตามนัยมติ ก.พ. เพื่อ
ทดแทนที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหุดชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจ)
ราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ นักบริหาร)10) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ

นายอนันต์ ภูสีทิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ตรวจราชการ)
10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดี นักบริหาร)
10) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดี นักบริหาร)10) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำรง
ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักบริหาร) 10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุพงษ์ ปรานศิลป์ รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมชลประทานดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา รองเลขาธิการ (นักบริหาร)9) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจ
ราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำรง
ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ)10)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสรพล เถระพัฒน์ รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกนก คดีการ รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุเทพ ลิ้มทองกุล รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้
ดำเนินการต่อไป

4. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้ง นายสุริย์ บัวคอม ดำรง
ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.)
ตำแหน่งเลขที่ 575 กรมสรรพากร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2547 ซึ่งเป็น
วันที่ ก.พ. ได้รับคำขอประเมินพร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์

5. ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้โอนย้ายข้าราชการผู้มีความ
เหมาะสมระหว่างส่วนราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

ให้ นายจลยุทธ หิรัญยะวสิต รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร)10) สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร)
10) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ

ให้ นางสาวนันทา กาญจนอัครเดช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ)
10) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (นักบริหาร)10) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวต่อไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)